

ถึงผู้ที่มีสถานภาพการพำนัก "ผู้อยู่อาศัยถาวร" ที่มีความยากในการเดินทางกลับเข้าประเทศภายในระยะเวลาที่กำหนดของการอนุญาตกลับเข้าประเทศญี่ปุ่น เนื่องด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

สำหรับผู้ที่มีความยากในการเดินทางกลับเข้าประเทศภายในระยะเวลาที่กำหนดของการอนุญาตกลับเข้าประเทศญี่ปุ่น เนื่องด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งสามารถกลับเข้าญี่ปุ่นได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้(*1) ดังนั้นกรุณาปรึกษากับสถานทูตญี่ปุ่นหรือสถานกงสุลที่คุณอาศัยอยู่

- (1) กรณีใบอนุญาตกลับเข้าประเทศหมดอายุหรือมีความยากที่จะกลับเข้าประเทศภายในระยะเวลาที่ถูกระบุ

คุณสามารถขยายอายุการใช้งานของใบอนุญาตกลับเข้าประเทศได้ที่สถานทูตญี่ปุ่นหรือสถานกงสุลที่คุณอาศัยอยู่

[ระยะเวลาที่สามารถขยายได้ คือสูงสุด 1 ปี นับตั้งแต่วันหมดอายุ]

กรณีได้ขยายอายุการใช้งานของใบอนุญาตกลับเข้าประเทศแล้ว โปรดเดินทางกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นภายในระยะเวลาที่ได้กำหนดใหม่ด้วย หากไม่สามารถขยายอายุการใช้งานได้ กรุณากลับเข้าประเทศด้วยวิธีการที่ (2)

- (2) กรณีใบอนุญาตกลับเข้าประเทศใหม่ หมดอายุแล้ว (รวมทั้งกรณีไม่สามารถใช้วิธีการที่ (1))

[ผู้ที่ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นหรือใบอนุญาตกลับเข้ามาใหม่หมดอายุในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2020 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2023]

ให้ไปยื่นขอวีซ่า "ผู้อยู่อาศัยระยะยาว" ได้ที่สถานทูตญี่ปุ่นหรือสถานกงสุลที่คุณอาศัยอยู่ภายในวันที่ 30 เมษายน 2023

หลังจากได้รับวีซ่าแล้ว สามารถเดินเรื่องขอเปลี่ยนเป็นวีซ่า "ผู้อยู่อาศัยถาวร" ได้ ที่สนามบินของญี่ปุ่น ณ เวลาที่เดินทางมาถึง

* สำหรับเอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอ (1) และ (2) กรุณาตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ของ กระทรวงการต่างประเทศตามด้านล่างนี้

** กรณีผู้ที่อยู่ภายใต้มาตรการนี้ที่เข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยสถานภาพการพำนักอื่นนอกเหนือจาก "ผู้อยู่อาศัยถาวร" ตามข้อ(1) และ (2) ด้านล่างโดยไม่ใช้มาตรการนี้ หากมีการยื่นขอพำนักถาวรภายใน 6 เดือนหลังจากเข้าประเทศญี่ปุ่น ผู้ยื่นคำร้องจะได้รับการตรวจสอบตามใบคำร้องขอวีซ่าพำนักถาวร หนังสือคำร้อง([แบบฟอร์มอ้างอิง 1](#)) และสำเนาบัตรประจำตัวผู้พำนักเดิม (อาจมีการขอเอกสารอื่นเพิ่มเติมหากจำเป็น)

(1) กรณีผู้ที่เข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยสถานภาพการพำนักอื่นนอกเหนือจาก "ผู้อยู่อาศัยถาวร" ภายในระยะเวลาของวีซ่าที่ยื่นขอภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2023

(2) กรณีผู้ที่เข้าประเทศญี่ปุ่นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2023 โดยไม่มีวีซ่าและมีสถานภาพการพำนักอื่นนอกเหนือจาก "ผู้อยู่อาศัยถาวร"

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าต้องเสียค่าธรรมเนียม 8,000 เยนต่อคนเพื่อการขอมิถิ่นที่อยู่ถาวรหลังจากเข้าประเทศญี่ปุ่น

โปรดทราบว่าหากมีการยื่นคำร้องขอมิถิ่นที่อยู่ถาวรเกิน 6 เดือนหลังจากเข้าประเทศญี่ปุ่น ผู้ยื่นจะต้องเตรียมเอกสารยืนยันเช่นเดียวกับการขอใบอนุญาตผู้พำนักถาวรตามปกติ

หากผู้ยื่นได้เป็นผู้อยู่อาศัยระยะกลางถึงระยะยาวโดยได้รับใบอนุญาตผู้พำนักถาวร จะต้องแจ้งสถานภาพการพำนักของตนต่อหน่วยงานท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่หลังจากได้ใบอนุญาตผู้พำนักถาวรแล้ว